
 

 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕64 

(วาระสอง , วาระสาม) 
วันที่  20  สิงหาคม  ๒๕64 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
--------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทนงค ์   หลักแหลม ประธานสภา นายทนงค ์   หลักแหลม 
2 นายจ ารัส   ช้างพลาย รองประธานสภา นายจ ารัส   ช้างพลาย 
3 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย ส.อบต. หมู่ 1 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย 
4 นางสาวธนภรณ์   จันทร์สุก ส.อบต. หมู่ 1 นางสาวธนภรณ์   จันทร์สุก 
5 นายกิตต ิ   ดอกนางแย้ม ส.อบต. หมู่ 2 นายกิตต ิ   ดอกนางแย้ม 
6 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก ส.อบต. หมู่ 2 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก 
7 นายอ านวย   หลักแหลม ส.อบต. หมู่ 3 นายอ านวย   หลักแหลม 
8 นายสาโรจน์         ทับเพียร ส.อบต. หมู่ 4 นายสาโรจน์         ทับเพียร 
9 นางสายใจ   ปานอ้น ส.อบต. หมู่ 5 นางสายใจ   ปานอ้น 

10 นางยุพา     แซ่บู ๊ ส.อบต. หมู่ 5 นางยุพา     แซ่บู ๊
11 นายสมศักดิ ์   บรรลือทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 6 นายสมศักดิ ์   บรรลือทรัพย์ 
12 นายสุภชัย   อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6 นายสุภชัย   อ่อนละมูล 
13 จ่าสิบต ารวจชนฐกันต์      แดงประดับ เลขานุการสภาฯ จ่าสิบต ารวจชนฐกันต์      แดงประดับ 

 

ผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา นายก อบต. นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา 
2 นายไพรัช ม่วงไหมทอง รองนายก อบต. นายไพรัช ม่วงไหมทอง 
3 พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส รองนายก อบต. พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส 
4 นายถกล เพียรชนะ เลขานุการนายก อบต. นายถกล เพียรชนะ 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่  
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางธัญวรัตน์ หนาแน่น ผู้อ านวยการกองคลัง นางธัญวรัตน์ หนาแน่น 
2 น.ส.เมธาวี เชิดช านาญ หัวหน้าส านักปลัด น.ส.เมธาวี เชิดช านาญ 
3 นางชุลีพร  เลาหะสัมพันธพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางชุลีพร  เลาหะสัมพันธพร 
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   เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น.   
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  นายสาโรจน์  ทับเพียร  ส.อบต. หมู่ 4 ขอลากิจ  
ที่ประชุม  รับทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕64 (วาระแรก) 
   เมื่อวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕64 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕64     
   (วาระแรก) ในการประชุมเมื่อวันที่  13 สิงหาคม ๒๕64 ตามเอกสารที่แจก   
   ให้ทุกท่าน มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเชิญได้ ถ้าไม่มีผู้ใด ขอแก้ ไ ข  ผมขอมติ ที่
   ประชุมรับรองด้วย 
 

ที่ประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
 (วาระท่ี 2 , วาระท่ี 3 ) 
ประธานสภาฯ ตามที่สภา มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕65 ในการประชุมสภา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕64 และสภาได้คัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๓ ท่าน และแจ้งให้สมาชิกสภา ผู้บริหารที่ประสงค์ขอ
แปรญัตติ  ส่งค าแปรให้คณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 
สิงหาคม 2564  ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในชั้นนี้ขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงรายละเอียด 

 

นายอ านวย หลักแหลม เรียนประธานสภาฯ ตามท่ีสภาก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะกรรมการได้มารอรับการเสนอค าแปรญัตติ      
   ตามวันเวลาที่สภาก าหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ  และคณะกรรมการ      
   แปรญัตติกไ็ม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ยังคงหลักการเดิมไว้ทุกข้อ 
 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ในวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับหัวข้อที่มี
การแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติขอแก้ไขเท่านั้น ซึ่งในกรณีไม่มีผู้ใดขอแปร
ญัตติ และขอแก้ไข จึงขอสภาพิจารณาต่อในวาระท่ีสามเลย 

 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ประธานสภาฯ ในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมลงมติว่า ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือไม่ 
ผมจึงมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือขึ้น 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจ านวน 11 เสียง ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
 -  จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  
ประธานสภาฯ  ตามท่ี นายก อบต. ได้เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ พิจารณา
   โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อเครื่องออกก าลัง
   กาย  เนื่องจากงบประมาณที่ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ไปแล้ว ในแผนงานการ
   ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย จ านวน 124,000 บาท ไม่เพียงพอในการจัดซื้อ
   เครื่องออกก าลังกาย  
 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อที่ 27 การโอน
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
   คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
   ท้องถิ่น  รายละเอียดขอให้ส่วนเกี่ยวข้องชี้แจง 
 

น.ส.เมธาวี เชิดช านาญ ตามที่ได้ขออนุมัติสภา ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย ในการ
หัวหน้าส านักปลัด ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 แผนงานการ
   ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย จ านวน 124,000 บาท และสภาได้อนุมัติไปแล้ว
   โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   1. อุปกรณ์บริหารแขน + หัวไหล่ + หน้าอก แบบคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 x 55 x 
   173 ซม.ราคา 57,000 บาท 
   2. อุปกรณ์วิ่งต่างระดับ สลับหัวไหล่  ขนาดไม่น้อยกว่า 115 x 45 x 130 ซม.  
   ราคา 23,500 บาท 
   3. อุปกรณ์ปั่นจักรยาน  ขนาดไม่น้อยกว่า 105 x 45 x 75 ซม.  ราคา 23,000 บาท 
   4. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน ขา หน้าท้อง  ขนาดไม่น้อยกว่า 82 x 40x 95 ซม.          
   ราคา 20,500 บาท     
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  124,000.- บาท  
   โอนลดจาก   
   1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม               
   งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
   10,000.- บาท โอนลด 9,000 บาท  ยอดคงเหลือหลังโอน 1,000 บาท  
   2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม งบเงิน
   อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการ
   จัดการแข่งขัน วัวเทียมเกวียน และ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตาม 
   โครงการการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
   115,000.- บาท โอนลด 115,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
     

   แต่เนื่องจากการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในครั้งนั้น ไม่ได้คิดภาษีมูลค่าเพ่ิม ท าให้
   งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย จึงขออนุมัติโอนเพ่ิม ดังมี
   รายละเอียดดังนี้ 
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   1. อุปกรณ์บริหารแขน + หัวไหล่ + หน้าอก แบบคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 x 55 x  
   173 ซม. ราคา 60,990 บาท 
       2. อุปกรณ์วิ่งต่างระดับ สลับหัวไหล่  ขนาดไม่น้อยกว่า 115 x 45 x 130 ซม. 
       ราคา 25,145 บาท 
   3. อุปกรณ์ปั่นจักรยาน  ขนาดไม่น้อยกว่า 105 x 45 x 75 ซม.  ราคา 24,610 บาท 
   4. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน ขา หน้าท้อง  ขนาดไม่น้อยกว่า 82 x 40x 95 ซม. 
          ราคา 21,935 บาท        

   งบประมาณอนุมัติ 124,000 บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม  8,680 บาท งบประมาณ
   หลังโอน 132,680 บาท 
   ขออนุมัติโอนลด 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
   ภายในงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย หน้า 12/36 
   - โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง  จ านวน 20,000 บาท  
   งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท โอนลด 8,680 บาท งบประมาณคงเหลือ    
   หลังโอน 11,320 บาท 
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดจะสอบถาม
   เพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือ
   จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
  

  -  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ 4 แทนป้ายเก่าที่ช ารุดเสียหาย 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือก่อสร้างป้าย
 ประชาสัมพันธ์ หมู่ 4  ตามรายละเอียดที่ นายก อบต. ได้เสนอญัตติมา ขอให้นายก 
 อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายก อบต. ตามที่ นายสาโรจน์ ทับเพียร สมาชิกสภา หมู่ 4 ได้แจ้งให้ทาง อบต.สมอพลือ 
 ซ่อมแซม ป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ 4 โดยอบต. ให้กองช่างเข้าส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือ
 ท าการซ่อมแซม ผลจากการส ารวจป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีสภาพช ารุดเสียหาย
 มาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติ เห็นควรให้ด าเนินการก่อสร้างใหม่ทดแทน
 ของเก่าที่ช ารุด เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติเป็นการด่วน จึงขออนุมัติจากสภาโอน
 งบประมาณตั้งรายการใหม่เพ่ือก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ 4 แทนป้ายเก่าที่
 ช ารุดเสียหาย รายละเอียดดังนี้ 
   ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
       ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   - ป้ายประชาสัมพันธ์ ม.4  รายการดังนี้  
   1. ท าการรื้อป้ายประชาสัมพันธ์เดิมออกแล้วขนทิ้ง 
   2. ท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงสร้างเหล็กพร้อมหลังคา ขนาดกว้าง 2.40 
   เมตร ความสูง 2.50 เมตร บอร์ดโครงอลูมิเนียมกรุก ามะหยี่กระจกเปิด ปิด 1 ด้าน 
   ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.20 เมตร  งบประมาณท้ังสิ้น 37,000.- บาท 
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     เพ่ือติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  37,000.- บาทบาท ส าหรับ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ด้วยการจ้างเหมา 
    ขออนุมัติโอนมาจาก  แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
   พัฒนาศักยภาพ อสม. หน้า 19/36 งบประมาณอนุมัติ 45,000.- บาท งบประมาณ
   คงเหลือก่อนโอน 41,500.- บาท โอนลด 37,000.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอน 
   4,500.- บาท 
 

เลขานุการสภาฯ การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
 งบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อที่ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
 การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดจะสอบถาม
   เพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรอนุมัติการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   เพ่ือติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ม.4 ตามรายละเอียดที่นายก อบต. ชี้แจง และตาม
   เอกสารของทุกทา่น โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  
   เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ ด้วยผู้บริหารเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
 พ.ศ.2564 จึงขอเชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายก อบต. เนื่องจากต้องการปรับข้อบัญญัติฉบับเดิมให้มีความเหมาะสม ส่วนรายละเอียดขอมอบ    
 ให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงต่อ 
 

เลขานุการสภาฯ ส าหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
 และมูลฝอย พ.ศ.2564 มี 5 หมวด จ านวน 30 ข้อ ท้ายข้อบัญญัติต าบล
 ประกอบด้วย บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม แบบ สม .1 แบบค าขอรับใบอนุญาตฯ     
 แบบ สม.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และแบบ สม. 3แบบค าขอต่ออายุ
 ใบอนุญาต  โดยมีเนื้อความดังนี้ หมวดที่ 1 ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
 มี 5 ข้อ หมวดที่ ๒ ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
 สาธารณสุข มี 2 ข้อ หมวดที่ ๓ ว่าด้วยใบอนุญาต มี 13 ข้อ หมวดที่ ๔ ว่าด้วย
 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ มี 3 ข้อ หมวดที่ ๕ ว่าด้วยบทก าหนดโทษ จ านวน 2 ข้อ 
 และ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม แบบ สม.1 แบบค าขอรับใบอนุญาตฯ แบบ สม.2  
 ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ  และแบบ สม. 3 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ในชั้นนี้ 
 จึงขอเชิญสภาสมาชิกสภา ร่วมพิจารณาไปพร้อมกันเลย 
 

ที่ประชุม ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบลสมอพลือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
 2564 เรียงตามรายหัวข้อ ตั้งแต่ต้นจนจบ 
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ประธานสภาฯ ก่อนที่จะขอความเห็นสภา ในวาระที่หนึ่งว่าจะรับหรือไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติ
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564
 สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายแก้ไขรายละเอียดหมวดใด ข้อใด ขอเชิญได้  
   ถ้าไม่มีวาระนี้จะขอมติสภาว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ สมาชิกท่านใด 
   เห็นสมควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เรื่อง การ
   จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564  โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการจ านวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

เลขานุการสภาฯ  ข้อบัญญัติต าบลที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบังคับการประชุมสภา
   ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 สภาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดได้ 
 

นายก อบต.  ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด 

 

ประธานสภาฯ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด ท่านใดเห็นควร 
   อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ านวน 10 เสียง ประธานสภางดออกเสียง ไม่มีผู้ใดไม่อนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ  ในการพิจารณาวาระที่สองนี้ถือว่าที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และผม
   เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติและขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมพิจารณาต่อเลย 
 

ที่ประชุม  ยืนยันตามหลักการเดิม ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ  ในวาระที่สามนี้จะขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ สมาชิกท่านใดเห็นควรตราเห็น
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
   พ.ศ.2564 โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบจ านวน 11 เสียง อย่างเป็นเอกฉันท์ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ในวาระนี้ขอให้สมาชิกที่ประชุมท่านใดที่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญสมาชิก
 เสนอญัตติเพ่ิมเติมได้ 
 

นางจรัสศรี อนันต์หลาย โครงการในปีงบประมาณ 2565 วางท่อบริเวณวัดท่าไชยศิริ  ขนาดท่อเดิม 0.60  
ส.อบต. หมู่ 1  เมตร อยากจะขอปรับเพ่ิมเป็น 1 เมตร เนื่องจากจะได้ระบายน้ าได้ดียิ่งขึ้น   
 

เลขานุการสภาฯ  การปรับขนาดท่อ ต้องดูจากพ้ืนที่ จะให้ช่างเข้าส ารวจว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
 

นายอ านวย หลักแหลม หอกระจายข่าวที่ติดตั้ง ณ ที่ท าการ อบต.สมอพลือ อยากให้ปรับให้อยู่สูงขึ้น เพราะ
   จะได้กระจายเสียงไปได้ไกลและทั่วถึงทุกครัวเรือน เนื่องจากปัจจุบันเวลาเปิดเสียง
        หอกระจายข่าวจะได้ยินไม่ชัดเจน หากจะติดตั้งใหม่ก็ไม่มีพ้ืนที่ติดตั้ง 
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นายก อบต.  หอกระจายข่าวเป็นปัญหาที่พบทุกหมู่ ในกรณีจุดติดตั้ง เพราะบางจุดติดตั้งก็มีปัญหา
   ร้องเรียน เมื่อย้ายจุดติดตั้งก็จะให้เกิดปัญหาได้ยินไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน  ส่วนโครงการ
   วางท่อ ของหมู่ 1 ที่จะปรับขนาดท่อจาก 0.60 เมตร เป็น 1 เมตร ช่างได้ส ารวจแล้ว
   ท่อที่ใช้ ขนาด 0.60 เมตร มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ เมื่อฝนตกก็สามารถระบายน้ าได้
   ดีอยู่แล้ว 
   -  ในวันที่ 23 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 ทางสาธารณสุขอ าเภอบ้านลาด จะมา
   ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในต าบลสมอพลือ ส่วนเรื่องรายละเอียดต้องประสานจาก 
   รพ.สต. ต าบลสมอพลืออีกครั้ง อยากให้สมาชิกสภาทุกท่านติดตามข่าวสารเพ่ือ                  
   ประชาสัมพันธ์ในประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 
 
 เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
      

     (ลงชื่อ) จ.ส.ต.ชนฐกันต์ แดงประดับ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
              (ชนฐกันต์ แดงประดับ)            

                         เลขานุการสภาฯ         
 

 
                                                   
     (ลงชื่อ)     ทนงค์  หลักแหลม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายทนงค์  หลักแหลม)    
            ประธานสภาฯ                      
 

 


